

Lễ chào cờ trang trọng và ý nghĩa của lớp 7A3

Tác giả: Nguyễn Thị Diệp

Giờ Chào cờ đầu tuần là tiết học lớn, tiết học đặc biệt, là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục. Giờ Chào cờ là thời điểm mở đầu cho một tuần học mới, một chủ điểm mới; có tính chất định hướng tổ chức các hoạt động trong một tuần học mới. Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên các con trở lại trường, lễ chào cờ của các con học sinh lớp 7A3 trường THCS Đô Thị Việt Hưng diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt. Cũng vì lẽ đó, sáng thứ 2 ngày 11/5/2020, các con học sinh bắt đầu quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dịch kéo dài. Thay vì chào cờ đầu tuần ở dưới sân trường như thường lệ, hôm nay các con sẽ cùng với cô giáo chủ nhiệm của mình thực hiện nghi lễ chào cờ tại lớp học của mình.

Sau những hồi trống rền vang, các con vào lớp thực hiện nghi thức chào cờ ngay tại lớp thay vì chào cờ tập trung toàn trường như mọi khi. Thay đổi giờ chào cờ để phù hợp với hoàn cảnh mới, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong lòng các con học sinh. Đặc biệt, đã lâu lắm rồi các con mới có cảm giác này. Đứng nghiêm trang trước cờ Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca quen thuộc. Từ hình ảnh lá Quốc kỳ sẽ bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống; tạo cho các con thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; tạo tâm thế, động lực giúp các con hào hứng bước vào tuần học mới.





Đối với các con, có lẽ không có gì thiêng liêng hơn cái khoảnh khắc đứng nghiêm trước lá cờ Tổ quốc, giơ cao tay chào, miệng hát vang bài Quốc ca hào hùng của đất nước. Trong giây phút ngắn ngủi đó đã khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào khi được là nhân dân Việt Nam, được sống trên mảnh đất hình chữ S yêu thương, được mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Rồng. Sau khi kết thúc lễ chào cờ, tiết học đầu tiên của các bạn sau hơn 3 tháng trở lại trường chính là tiết

hướng dẫn phòng tránh dịch Covid-19 với những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.